
 

 

 

 

               การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์  2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งทีส่อง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร             
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ  
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

(1) กระทู้ถาม 
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

                            1.1.1  กระทู้ถาม เรื่อง การปรับเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ด้วยนโยบายขึ้นภาษีกับประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุล  โดย นายสิทธิพล  วิบูลย์ธนากุล สมาชิก                      
สภาผู้ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามแทน 
          นายสิทธิพล   วิบูลย์ธนากุล  สมาชิกสภาผู้ ราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ                 
พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามว่า นโยบายขึ้นภาษขีองประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยนโยบายขึ้นภาษี
กับประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุล หนึ่งในนั้น คือไทย แม้ขณะนี้จะยังไม่โดนมาตรการดังกล่าวในทันที แต่เชื่อ
ว่าคงหนีไม่พ้น จากผลกระทบที่สหรัฐฯ ไปขึ้นภาษีประเทศอื่น อาทิ จีน เม็กซิโก และแคนาดา ภายใต้
มาตรการดังกล่าว ทรัมป์มีคำสั่งให้สหรัฐฯ จัดเก็บภาษีศุลกากร 25% ต่อสินค้าส่วนมากที่นำเข้ามาจาก
แคนาดาและเม็กซิโก และเพ่ิมภาษี 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนจนกว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศ
จะสามารถหยุดยั้งกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มาตรการทางภาษีศุลกากรกับ
เม็กซิโกและแคนาดาถูกชะลอการบังคับใช้ไปอีกประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าจะเก็บภาษี
ทางการค้ากับสหภาพยุโรปหรือ อียู (European Union) อีกด้วย  ทั้งนี้ ภายหลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ 
ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจะถูกขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า เพราะอยู่ในอันดับ12 ของประเทศ                



- 2 - 

 

 

ที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ มากว่า 10 ปี สินค้าไทยที่มีความเสี่ยงถูกขึ้นภาษีคือ สินค้าเกษตร                   
แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศหาตลาดใหม่เพิ่มเติม เพ่ือลดผลกระทบจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐฯ 
แต่การหาตลาดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีคู่แข่งจากจีนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายสหรัฐฯ
สินค้าจีนที่ถูกกีดกัน จะล้นตลาดโลก ส่งเข้ามาขายในประเทศไทย กระทบกับธุรกิจ SME เพ่ิมเติม           
จึงต้องเตรียมตัวรับมือสินค้าไม่ได้คุณภาพจากจีนเข้ามาตีตลาดไทยด้วย อาทิ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป จะต้องมีมาตรการรับมือสินค้าไม่ได้คุณภาพเหล่านี้                  
ไม่อยากให้รัฐบาลประเมินผลกระทบจากมาตรการขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐต่ำเกินไป การจะไปเจรจากับ
สหรัฐฯ นั้น จะเอาอะไรไปต่อรองแลกเปลี่ยน 
    นายนภินทร ศรีสรรพางค์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์                      
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้  ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมานานกว่า 10 ปี                   
เกินดุลสหรัฐฯ อยู่ประมาณ 3.8% รวมถึงประเทศในอาเซียน อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย                 
ก็ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ เช่นกัน ดังนั้น อาเซียนจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกตั้งกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทาง
ไปเยือนประเทศสหรัฐฯ มีการพูดคุยกับนักธุรกิจ ผู้บริหารสหรัฐฯ เพ่ือต่อรองนโยบายการขึ้นภาษีให้
ได้มากที่สุด อีกทั้งนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการตั้งคณะทำงานนโยบายการค้ากับ
สหรัฐฯ โดยตรงมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน รวบรวมข้อมูลปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางรับมือ
มาตรการกำแพงภาษีสหรัฐที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย แนวทางของประเทศไทยขณะนี้คือ                  
การรักษาตลาดเดิมกับสหรัฐ และเตรียมพร้อมในการหาตลาดใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เช่น จีนทางตอนใต้และ
ตะวันตก อินเดีย ยูเออี ในกรณีถูกตั้งกำแพงภาษี มีการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด เชื่อว่า นโยบาย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะกระทบไทยไม่มากนัก หรือไม่กระทบเลย ถ้าหากมีการเจรจากันได้               
หรือสามารถหาตลาดใหม่เพิ่มได้ ส่วนการควบคุมสินค้าจากจีน นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุม
สินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีการวางมาตรการ
ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 - 40 สินค้าที่นำเข้าต้องติดฉลาก
ภาษาไทย ส่วนรายละเอียดการไปเจรจากับสหรัฐฯ เป็นเรื่องของคณะทำงานนโยบายการค้ากับสหรัฐฯ                   
จะไปดำเนินการต่อไป 
                             1.1.2 กระทู้ ถาม เรื่อง ราคาพืชผลทางการเกษตร โดย นายนพพล                 
เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม                  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้               
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามแทน  
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                            นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก 
พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามวา่ สิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า 
ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวและมันสำปะหลัง ซึ่ งต้องขอชื่นชม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยฯ แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเอาใจใส่ในเรื่องการพยายาม
หาตลาดใหม่ ๆ ในเรื่องการส่งออกข้าวและผลผลิตหลายชนิด อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหลาย                   
ที่ดำเนินการอยู่นั้น เหมือนจะล่าช้าและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในช่วงระยะเวลา 1 – 2 
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวตกต่ำลงเป็นอย่างมากประมาณตันละ 2,000 บาท ต่อมาในช่วงเวลาปัจจุบัน
จะเกิดเหตุการณ์ราคาข้าวตกต่ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล เมื่อปี 2566 – 2567               
ราคาข้าวเปลือกขึน้สูงถึงตันละ 12,000 บาท แต่ ณ เวลานี้ ประเทศอินเดียได้ประกาศในช่วงปลายเดือน
กันยายน 2567 ว่าจะส่งออกข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวตกลงภายในวันเดียวถึงร้อยละ 11 ดังนั้น                
จึงขอสอบถามรัฐบาลว่า มีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องเกษตรกร แต่สิ่งที่ท่านกล่าวมาว่าราคาข้าวเจ้าตกมาอยู่ที่ตันละ 8,900 บาท คือ
ข้าวที่มีความชื้นร้อยละ 15 แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถขายข้าวที่มีความชื้นเพียงร้อยละ 15                   
เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ในการตากข้าว ดังนั้น ราคาที่แท้จริงจะอยู่ที่ตันละ 7,000 – 7,200 บาท ซึ่งปัจจัย              
ในการผลิตในปัจจุบันสูงขึ้นกว่าในปี 2564 – 2565 เป็นอย่างมาก อีกทั้งมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
กว่าพ่ีน้องเกษตรกรจะได้รับผลต้องใช้เวลาอีกมากพอสมควร จึงขอสอบถามมาตรการที่รัฐบาล                     
จะดำเนินการในเรื่องข้าวอย่างไร ขอความชัดเจนทั้งมาตรการช่วยเหลือ และวัน เวลาที่เกษตรกร                
จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการของรัฐบาล รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่จะมีประชุมกำหนดมาตรการในเวลานี้  
นอกจากนี้ ต้องการทราบมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว มันสำปะหลัง และหอมแดง หาก
วันนี้ยังไม่มีมาตรการรองรับ ถ้าเมื่อไหร่ที่อินเดียจะส่งออกข้าวตามเดิม ประเทศไทยจะทำอย่างไร 
                              นายนภินทร ศรีสรรพางค์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์                    
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ผลผลิตข้าวไทยในปี 2567/68 ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้น 1.38 ล้านตัน 
เป็น 37.84 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากปีที่แล้ว เป็นข้าวนาปีประมาณ 27 ล้านตัน                      
ช่วงเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ข้าวนาปรังประมาณ 7.86 ล้านตัน ช่วงเก็บเกี่ยวระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน โดย 5 ปีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าว
ปทุมธานี ขณะนี้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว และราคาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะรัฐบาลมีมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาของเกษตรกร โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกร ค่าเก็บเกี่ยว ตลอดจนการชะลอการขาย             
ทำให้ได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปรังออกสู่ตลาด ราคา ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 
ข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยประมาณตันละ 16,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 14,800 บาท เพ่ิมขึ้นมา 
ร้อยละ 8 ข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยตันละ 13,000 บาท อยู่ในภาวะทรงตัว ข้าวเปลือกปทุมธานี                           
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ตันละ 12,650 บาท ลดลงจากเดิมตันละ 14,450 บาท ลดลงมาร้อยละ 12 ส่วนข้าวเปลือกเจ้าลดลงมา
เหลือตันละ 8,900 บาท จากเดิมตันละ 12,950 บาท ลดลงมาถึงร้อยละ 31 ซึ่งสาเหตุที่มีการปรับตัว
ลดลงมาจากในปี 2567 เนื่องจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่มีมาตรการห้ามส่งออกข้าว
ขาว ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของอินเดียลดลงประมาณร้อยละ 15 จาก                       
13 ล้านตัน ในปี  2565 เหลือเพียง 11 ล้านตัน ทำให้ปริมาณความต้องการในตลาดโลกลดลง                 
ประเทศที่ เคยส่งออกข้าวหันมาซื้อข้าวไทย ส่งผลให้ข้าวเปลือกในปี 2567 มีราคาสูงขึ้น ปัจจุบัน                  
ประเทศอินเดียกลับมาส่งออกข้าวตามปกติส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงทันที ในวันที่ 29 
มกราคม 2568 ข้าวเจ้าเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,900 บาท ถ้าเทียบกับปี 2567 มีราคาลดลง แต่หากเทียบกับ
ปีที่ประเทศอินเดียส่งออกข้าวตามปกติถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์
ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยมีแหล่งซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างผู้ประกอบการกับ
เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีช่องทางและมีอำนาจขายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาสูงขึ้น อีกทั้งจะทำให้
เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบสินค้า ส่วนผู้ประกอบการ
จะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาและนำเข้า
สู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป 
           สำหรับมาตรการการดูแลข้าวนาปรัง ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคจะดูแล              
ข้าวนาปีเป็นหลัก ส่วนข้าวนาปรัง รัฐบาลจะถัวเฉลี่ยรายได้จากข้าวนาปีไปดูแลข้าวนาปรัง ซึ่งในอดีต             
ไม่เคยมีมาตรการอะไรในการดูแล แต่ในครั้งนี้ พ่ีน้องเกษตรกรเรียกร้องมาหลายประการ เช่น                      
การประกันราคาข้าวตันละ 11,000 – 12,000 บาท ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
กรมการค้าภายใน ก่อนจะเสนอ นบข. ต่อไป ซึ่ งกรมการค้าภายในอยู่ ในการกำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง ตนไม่สามารถก้าวล่วงว่ามีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง 
ส่วนประเด็นเรื่องค่าเช่าพ้ืนที่รับน้ำ แต่ไม่สามารถปลูกได้เร็วขึ้นนั้น การดำเนินการมาตรการหนึ่ง           
อาจส่งผลกระทบต่อมาตรการหนึ่ง การแก้ปัญหา PM 2.5 ทำให้ไม่สามารถเผาฟางข้าวได้ส่งผลต่อพ้ืนที่
รับน้ำที่ต้องมีการปลูกข้าวก่อนพ้ืนที่อื่น ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกประกาศห้ามเผากำลังพิจารณา                
จ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ ให้กับพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ หากสมาชิกฯ มีข้อเสนอแนะ
สามารถทำหนังสือส่งมาที่กระทรวงพิจารณาได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นช่วงเหลือพ่ีน้องเกษตรกร               
ที่ปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก หากพ้ืนที่ใดมีน้ำเพียงพอก็สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ ส่วนปัญหาราคาข้าวนา
ปรังตกต่ำ กระทรวงพาณิชย์กำลังรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือข้าวนาปรังโดยเสนอต่อ นบข. 
ส่วนประเด็นราคามันสำปะหลังตกต่ำนั้น ประเทศจีนผลิตข้าวโพด GMO เพ่ือนำไปผลิตเอทานอล             
ทำให้การนำเข้ามันเส้นจากประเทศไทยลดลง กระทรวงพาณิชย์จึงได้พยายามทำตลาดเพ่ิมขึ้น                  
และพยายามทำให้ราคามัน โดยเฉพาะมันเส้นไม่ตกต่ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหา
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ให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกฯ จะขอรับไว้ไปส่งต่อให้กรมการค้าภายในไป
ประกอบการพิจาณาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้ง 
      1.1.3 กระทู้ ถาม เรื่อง การจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์                    
โดย นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ 
นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามแทน 
              นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม      
ตั้งกระทู้ถามดังนี้ หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการตัดไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งทำธุรกิจผิดกฎหมาย                
ในฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า ทำให้กลุ่มนักธุรกิจ         
สีเทา สีดำมีการเตรียมรับมือเพื่อให้ทำธุรกิจผิดกฎหมายได้ต่อ รู้สึกกังวลเหยื่อการค้ามนุษย์ 6,000 ชีวิต 
25 สัญชาติ ที่อยู่กับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หากการตัดสิ่งอำนวยความสะดวกจากประเทศไทย จะทำให้
เหยื่อการค้ามนุษย์หลั่งไหลกลับไทย ผ่านชายแดน ทั้งนี้  ศูนย์สั่งการชายแดนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด              
ดูแลไหวหรือไม่ต่อการรับเหยื่อการค้ามนุษย์ ดังนั้น จะทำงานเชิงรุกแบบใด ในการป้องกันปราบปราม
และเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ สำหรับข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยว่าให้มีการตรวจสอบท่าข้าม
ธรรมชาติ ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ที่น่าสงสัยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบโดยด่วน            
และหากผู้ ใดกระท ำความผิดกฎหมาย รวมถึ งการส่ งน้ ำมั น ใต้ ดิ น  ทั้ งนี้  ในการดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย มี 31 จังหวัดชายแดน และมีจังหวัดชายฝั่ง ดังนั้น กระทรวงจะมีมาตรการใดหรือไม่
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและชายฝั่ง ปราบปราม ต่อต้านและเยียวยา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้  
ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาหาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ให้เด็ดขาด
ต่อไป 
      นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย                
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้  รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และวันนี้ (6 ก.พ. 68) นายภูมิธรรม    
เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพ้ืนที่รวมถึงสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) หน่วยงานความมั่นคง ซึ่งได้ทำหน้าที่ของตนเองในพ้ืนที่ ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ทำให้เห็นรายละเอียดของปัญญหาและตอบโจทย์ความกังวล ขณะเดียวกันนางสาวแพทองธาร ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนจีนจะได้พูดคุยกับนายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ               
ประชาชนจีน ต่อประเด็นการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสั่งการจากหน่วยงานส่วนกลาง 
ไปยังจังหวัดให้เป็นวาระสำคัญ รวมถึงทำงานเชิงรุกในการให้ข้อมูลผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงถูกหลอกไป
ทำงานเหยื่อการค้ามนุษย์ และตรวจตราอย่างเข้มข้น ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และอาจมี
เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ ซึ่งได้รับรู้ข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว และให้ฝ่ายมั่นคงปราบปรามให้หมดไป           
ให้ได้ต้องเป็นวาระป้องกันอย่างเร่งด่วนให้ได้ ส่วนความมั่นคงรัฐบาลจีน ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพ้ืนที่  
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จึงเห็นความจำเป็น การตัดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยจริงใจ และจริงจังต่อการ
แก้ปัญหา รวมถึงต้องตัดการสนับสนุนการทำผิดกฎหมายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย              
ได้สั่งการทุกจังหวัดให้ดูแล ไม่เฉพาะจังหวัดพ้ืนที่ชายแดน ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดไม่สนับสนุนผู้ทำผิด
กฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ โดยประชุมทุกสัปดาห์เพ่ือพิจารณา                
ข้อมูลตอ่ไป  

1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
                1.2.1  กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎร โดย นายปารมี ไวจงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้
รั ฐมนตรี ว่ าก ารกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  ตอบกระทู้ ถ าม  แต่ เ น่ื อ งจากรั ฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรี              
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร            
ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568)            
                              จากกรณีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิทางการศึกษาของ
กลุ่มเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรขึ้นมาหลายครั้ง เช่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 กรณีเด็กไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎร จำนวน 126 คน ที่มาศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์) 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แล้วต่อมาถูกนำออกจากระบบการศึกษาและถูกผลักดันกลับประเทศ          
ต้นทางที่กำลังอยู่ในภาวะสงคราม หรือกรณีเด็กไร้สัญชาติ จำนวน 19 คน ที่ได้ไปบวชเณรอยู่ที่วัด                
สว่างอารมณ์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และต่อมาถูกเข้าตรวจค้นจับสึกและให้ออกจากการเรียน
กลางคัน ในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้สอบปลายภาค หรือกรณีล่าสุดที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
สั่งปิดศูนย์การเรียนมิตตาเย๊ะ จนทำให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรจำนวนมากนับพันคนไม่มี                 
ที่เรียนการกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรง และยังขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                  
ค.ศ. 1989 และยังขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ในการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย สามารถเข้าเรียนได้                
โดยไม่จำกัดประเภทหรือพ้ืนที่การศึกษา และในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร 
หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาและ
ดำเนินการ จนกระทั่งคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ทำการศึกษาพิจารณาจนเสร็จสมบูรณ์ ได้จัดทำร่าง
รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรบัเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่
มีสัญชาติไทยและได้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ถอดบทเรียน
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ความผิดพลาดและไม่ได้นำข้อเสนอในรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ         
ไปดำเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร และเนื่องจากกรณีนี้เกี่ยวพันกับ
หน่วยงานราชการหลายหน่วย ข้าพเจ้าจึงไม่อาจตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งได้               
จึงต้องตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของราชการทั้งปวง จึงขอเรียนถามว่า              
1. เพราะเหตุใดจึงยังคงปล่อยให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กด้วยการกระทำที่เป็นการผลักดันเด็กออกจาก
ระบบการศึกษาเป็นประจำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ได้ถอดบทเรียนความผิดพลาดจากปัญหาดังกล่าวอย่างไร 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ             
เร่งนำข้อเสนอในรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ไปดำเนินการ
ปฏิบัติเพ่ือเป็นการรับรองสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคนในเขตประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้น
ทะเบียนรหัส G Code ให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร เพื่อที่เด็กกลุ่มนี้จะได้เข้ารับการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง ได้หรือไม่ อย่างไร 3. ขอทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว               
ในการบริหารจัดการเพ่ือรับรองสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
ทุกกลุ่มในประเทศไทยทั้งเด็กที่กำลังจะอพยพเข้ามาใหม่หลังปัญหาการสู้รบในประเทศเพ่ือนบ้านที่กำลัง
ร้อนแรง รวมถึงเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เด็กลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพ
เข้ามาและอาศัยอยู่ในไทยซึ่งเป็นเด็กไทยที่เป็นเด็กเร่ร่อนไร้บ้าน รวมทั้งเด็กลูกหลานคนไทยพลัดถิ่น             
เป็นต้น ขอให้รัฐบาลชี้แจงแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนนี้ด้วย 
                        นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                   
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ แนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษฎร                 
ซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของเด็ก รวมทั้งการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสัญชาติที่พิสูจน์ทราบหรือไม่ก็ตาม เด็กในแผ่นดินนี้ต้องได้รับสิทธิคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child) ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วมซึ่งตระหนักถึงการพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาควบคู่กับ
การส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัว โดยได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง 
และการปล่อยปละละเลย หรือการแสวงหาผลประโยชน์กับเด็ก ดังนั้น สิทธิด้านการศึกษาจึงต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัว รวมทั้งมีผู้ดูแลหลักและความปลอดภัย                  
เป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีการดำเนินคดีกับเด็กที่ไม่มี   
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สัญชาติไทย และไม่เคยส่งหรือผลักดันเด็กให้กลับประเทศต้นทางโดยไม่สมัครใจ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ทราบดีและต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
กำหนดให้จัดการศึกษาแก่เด็กและบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือสัญชาติไทย โดยกำหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาตไิทย และเปิดกวา้งให้ทกุคนเข้าเรียนไดโ้ดยไม่จำกัดระดบั ประเทศ หรือพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการ
ยืนยันว่าเด็กรหัสตั ว G ได้ รับความคุ้ มครองตามกฎหมายทุกประการ ซึ่ งสัปดาห์ที่ ผ่ านมา                  
กรมการปกครองได้ไปทำ workshop ที่จังหวัดจันทบุรี เด็กจำนวน 4,000 กว่าคนที่เป็นเด็กรหัสตัว G 
เข้าสู่กระบวนการจัดการเกือบร้อยละ 100 แล้ว และมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าคนไหนผ่านหลักเกณฑ์             
ได้เลข 13 หลัก และคนที่ไม่ได้เพราะเหตุผลใด นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า กรมการปกครองจะไปทำ 
workshop ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเด็กรหัสตัว G ประมาณ 10,000 กว่าคน ซึ่งจะดำเนินการพิสูจน์
ทราบระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทย                
ได้นำเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักในการพิสูจน์ทราบและให้เลข 13 หลักแก่เด็กรหัสตัว G ให้อย่างรวดเร็ว
มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เด็กที่ไม่ได้รับเลข 13 หลัก แต่มีรหัสตัว G ก็มีสิทธิได้รับการศึกษาและ
ได้รับงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาเทียบเท่าเด็กทั่วไป ส่วนความกังวลในเรื่องสิทธิด้านอื่น ๆ                  
ที่รหัส G ไม่ได้รับสิทธิ ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชน            
ที่จะดูแลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องดูแลอย่างเต็มที่ ส่วนทิศทางการได้รับการ
สนับสนุนเช่นเดียวกับเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปใช้กับกระทรวงสาธารณสุข กำลังมีการหารือ
และแนวทางความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ ส่วนกรณีที่สมาชิกฯ ยกตัวอย่างในจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี 
และสุราษฎร์ธานีนั้น กรณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 – ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์ กรณีที่เด็กนักเรียนจำนวน       
126 คน ที่ ไม่ มี หลักฐานทางทะเบี ยนราษฎรมีการตรวจพบว่าไม่ มี ชุมชนที่ มี อุ ตสาหกรรม                             
ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และไม่ใช่โรงเรียนชายแดน จึงเกิดความสงสัย โดยเมื่อมีการพิสูจน์ทราบ               
ทำให้พบว่ามีการนำเด็กจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษาและได้รับเงินอุดหนุน รวมทั้งสภาพ                   
ความเป็นอยู่ก็ไม่เหมาะสมต่อเด็ก ผู้ปกครองก็ตกใจที่มีการย้ายเด็กมาเรียนโรงเรียนนี้ และสมัครใจ                 
รับเด็กกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่มีเด็กบางคนที่ไม่มีเอกสารยืนยันก็อยู่ในความดูแลของกระทรวง               
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเด็กที่กลับไปแล้วเดินทางกลับมาเรียนในประเทศไทย
อย่างถูกต้อง รัฐบาลก็ยินดีต้อนรับและให้การสนับสนุนเช่นเดิม ส่วนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่                       
จังหวัดลพบุรี พบว่าเด็กทุกคนนับถือศาสนาคริสต์แต่กลับมาบวชเพ่ือมาเรียน ส่วนโรงเรียนในจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่รัฐบาลได้ประสานส่งเด็กไปเรียนในโรงเรียน
ต่าง ๆ และให้รหัสตัว G ไปแล้วร้อยละ 60 รวมทั้งกำลังดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับรหัสตัว G  
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ครบทุกคน เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กทุกคน นอกจากนี้  
คณะกรรมาธิการการศึกษาได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณาแนวทาง                
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย มายังรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยแนวทางทั้งหมด                        
ที่กรรมาธิการได้ส่งมานัน้ ได้มีการนำมาพูดคุยทุกเรื่องตามแนวทางที่มีประโยชน์ ซึ่งในรายงานมีข้อเสนอ
ติดตามและให้คำแนะนำด้านการขึ้นทะเบียนรหัสตัว G และการพัฒนาสถานะของนักเรียนที่มีรหัวตัว G 
เป็นเลข 13 หลัก ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และทำการสำรวจเด็กที่หลุด
จากระบบการศึกษา โดยดำเนินการไปแล้วร้อยละ 88.83 และพบเด็กที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเพ่ิมเติม                 
ในขั้นตอนต่อไปจะมีการออกรหัสตัว G และนำเด็กเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่วนการแก้ไข
ข้อมูลและแนวทางการจัดการบุคคลที่ไม่มีข้อมูลในทะเบียนราษฎร กระทรวงได้จัดทำหนังสือคู่มือ                 
แนวทางการปฏิบัติรวมทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับการสิ่งที่กรรมาธิการเสนอมา รวมทั้ง
อบรมคุณครูในจังหวัดที่มีเด็กรหัสตัว G ไปแล้ว 1,700 กว่าคน และจะขยายผลเพิ่มเติมต่อไป ส่วนสิทธิ
อื่น ๆ นั้น เด็กรหัส G ยังไม่ได้รับสิทธิอาศัยบนแผ่นดินนี้ แต่การเดินทางไปนอกพ้ืนที่เพ่ือไปสอบ                     
มีสิทธิคุ้ มครอง สำนักงานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติกำลังพิจารณาสิทธิการศึกษาและสิทธิ                               
การรักษาพยาบาลเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ กรณีออกนอก
พ้ืนที่ ขอยืนยันว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กครอบคลุมอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิผลักดันเด็ก                   
ออกนอกประเทศโดยไม่สมัครใจ 
       1.2.2  กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาถนนคับแคบ ทรุดโทรม และขาดแคลนบริการขนส่ง
สาธารณะ ถนนลำลูกกา 11 (เสมาฟ้าคราม) จังหวัดปทุมธานี โดย นายเชตวัน เตือประโคน สมาชิก                    
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประทุมธานี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี             
ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เน่ืองจากรัฐมนตรีฯ             
ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้  นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย                  
ตอบกระทู้ถามแทน 
                        เนื่องด้วยถนนลำลูกกา 11 (เสมาฟ้าคราม) เป็นถนนเส้นทางสำคัญที่มีประชาชน
สัญจรผ่านจำนวนมาก เป็นถนนที่เชื่อมถนนนรังสิต - นครนายก กับถนนลำลูกกา ถนนเส้นนี้ผ่านชุมชน
และหมู่บ้านจำนวนมากแต่ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวกำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนน              
มีสภาพเล็กแคบ ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังปริมาณมากเป็นเวลานาน                 
เป็นถนนที่มีเสาสายไฟจำนวนมากแต่หลายช่วงไฟถนนไม่สว่าง บางช่วงเป็นถนนเพียง 1 ช่องจราจร 
การจราจรติดขัดอย่างมาก อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวมีขนส่งสาธารณะที่น้อย แม้กระทรวงคมนาคมจะเคยมี
แผนการศึกษา การขยายปรับปรงุถนนเส้นดงักล่าวแล้วตัง้แตป่ี 2560 แต่ในปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวก็ยัง 
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ไม่ได้มีการปรับปรุงขยายแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงขอเรียนถามว่า 1. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
มีแผนที่จะพัฒนาขยายถนนลำลูกกา 11 (เสมาฟ้าคราม) ตามที่มีผลการศึกษาตลอดทั้งเส้นหรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 2. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนที่จะเพ่ิมเติมระบบขนส่ง
สาธารณะ ถนนลำลูกกา 11 (เสมาฟ้าคราม) รวมถึงถนนลำลูกกาที่ขาดแคลนขนส่งสาธารณะหรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
      นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้                
ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนั้น มีเทศบาลนครรังสิต 
เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองลำสามแก้ว มีความยาวของถนนประมาณ 4 กิโลเมตร ส่วนทางฝั่งที่ติด
กับเทศบาลนครรังสิตที่เชื่อมต่อไปยังลำลูกกา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก
เทศบาลเหล่านั้นอยู่ในกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การปกครองท้องถิ่นรวมถึงการกำกับดูแล               
และสนับสนุนท้องถิ่น สำหรับความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้ง เพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยนำปัญหาของประชาชนไปทำเป็นข้อบัญญัติ
เพ่ือที่จะได้จัดทำงบประมาณในการดูแลพ่ีน้องประชาชน  ส่วนถนนที่สมาชิกตั้งกระทู้ถามอยู่ในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่น มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ซึ่งภายหลังจากปี 2547               
ได้มีการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลเมืองนครรังสิต เทศบาลเมือง
คูคต เทศบาลเมืองลำสามแกว้  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมิได้นิง่นอนใจ ได้มีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ              
ส่วนการก่อสร้างถนนท่ีจังหวัดปทุมธานีมีงบประมาณค่อนข้างมาก  ดังนั้น หากงบประมาณของท้องถิ่น 
มีน้อยสามารถของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ เทศบาล สามารถของบประมาณ              
ในการแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม หากทั้งสามเทศบาลไม่สามารถรับผิดชอบได้ ขอให้ถ่ายโอนกลับ            
ไปยังกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากมีความสามารถดำเนินการได้มากกว่าท้องถิ่น 
       1.2.3  กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาจราจรหนาแน่น บริเวณจุดผ่านจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดย นางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้ราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพ่ือไทย         
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม           
ติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม                
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                        เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการขนส่งจาก                     
ภาคกลางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ซึ่งต้องผ่านจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
นอกจากนั้นจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  
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ทำให้ปริมาณการขนส่งและการจราจรมีความหนาแน่นมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน               
มีรถบรรทุกแล่นผ่านเข้ามาทั้งในเขตเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะถนนสาย 314 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา 
และถนนสาย 304 สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด                 
เป็นอย่างมากตามที่ได้ทราบจากแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่ามีการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง
ถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทราไว้ ซึ่งจะทำให้รถยนต์และรถบรรทุกที่วิ่งจากถนนสาย 314 และ 304 
นั้นไม่ต้องผ่านเมืองฉะเชิงเทรา เส้นทางเริ่มตั้งแต่ ถนนสาย 304 สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา บริเวณแยก
สตาร์ไลท์มุ่งหน้าอำเภอคลองเขื่อน สู่ถนนสาย 304 อีกครั้งบริเวณจุดตัดตำบลเสม็ดใต้ สามารถระบาย
รถออกสู่อำเภอบางบางคล้าและอำเภอพนมสารคาม และจากจุดเริ่มต้นบริเวณแยกสตาร์ไลท์มุ่งหน้าไป
ทางทิศตะวันออกไปตัดถนนสาย 314 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา บริเวณแยกถนนเทพราชแล้วข้ามไปถึง
อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอแปลงยาวไปบรรจบถนนสาย 308 ครบรอบวงแหวน รถบรรทุกและรถยนต์
สามารถระบายไปสู่ภาคอีสาน และจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วได้ แต่โครงการดังกล่าวมีเพียงทำ
ประชาคมบ้างในบางตำบล และขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จึงขอเรียนถามว่า 1. โครงการถนน               
วงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ทำการสำรวจและออกแบบไว้แล้ว 
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายดำเนินการตามโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด                   
2. โครงการถนนสายดังกล่าวจะสามารถดำเนินการบรรจุงบประมาณก่อสร้างและทำการก่อสร้างได้
เมื่อใด และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด       
       นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถาม ดังนี้  ความกังวลเรื่องความหนาแน่นของเส้นทางจราจรของพ้ืนที่ในอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา โดยต้องยอมรับว่าการจราจรในเส้นทางดังกล่าวมีความหนาแน่นและไม่สามารถขยาย
เส้นทางได้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีทางหลวง 4 เส้นทาง 
คือ 1. ทล.304 มีปริมาณรถที่ใช้สัญจรไปมาประมาณ 51,000 คันต่อวัน มีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 23              
2. ทล.314 มีปริมาณรถที่ใช้สัญจรไปมาประมาณ 53,000 คันต่อวัน มีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 58  
3. ทล.315 มีปริมาณรถที่ใช้สัญจรไปมาประมาณ 32,000 คันต่อวัน มีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 41      
4. ทล.365 มีปริมาณรถที่ใช้สัญจรไปมาประมาณ 111,000 คันต่อวัน มีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 33 
โดยมีการขยายถนนไปแล้ว 10 ช่องจราจร และไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้อีกแล้ว ซึ่งในชั่วโมงเร่งด่วนและ
เทศกาลต่าง ๆ การจราจรเส้นนี้จะมีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ไปใช้
เส้นทางอื่น แต่ทั้ง 4 เส้นจราจรต่างก็หนาแน่นไปด้วยรถและผู้คนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อไป
ยังภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของ
กระทรวงคมนาคม โดยเน้นการสร้างเส้นทางใหม่ โดยสร้างถนนวงแหวนระยะทาง 51 กิโลเมตร                 
รอบตัวเมืองฉะเชงิเทราเชื่อมต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยขณะนี้ 
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โครงการทั้งหมดได้รับการอนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจและเตรียมความพร้อมขอเสนอพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนทั้งทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศเหนือ ระยะที่ 1 ทิศใต้             
แผนปี 2571 ระยะทาง 15.88 กิโลเมตร งบประมาณ 12,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการ
ในปี 2575 ระยะที่ 2 ทิศตะวันตก ระยะทาง 14.80 กิโลเมตร งบประมาณ 7,100 ล้านบาท คาดว่า            
จะสามารถเปิดใช้บริการในปี 2575 ระยะที่ 3 ทิศเหนือ ระยะทาง 20.15 กิโลเมตร งบประมาณ 8,400 
ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปดิใช้บรกิารในปี 2576 สำหรับค่าเวนคืนจำนวนมากนั้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ที่มีความเจริญและอยู่ในเขต EEC กระทรวงคมนาคมพยายามจะทำให้เกิดโครงการดังกล่าวภายใต้
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ให้ได้ หากโครงการแล้วเสร็จจะมีความสวยงามและลด
ความแออัดของเมือง ตลอดจนกระจายความเจริญและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก             
ได้อย่างยั่งยืน   
          สำหรับประเด็นปัญหาในหลาย ๆ พ้ืนที่ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกและ                    
ความปลอดภัยของการจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่วนเรื่องสัญญาณไฟจราจร กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามที่สมาชิกฯ 
ร้องขอ ส่วนเรื่องการสร้างจิตสำนึก ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถใช้ถนนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง กระทรวงคมนาคมมีความกังวลเรื่องการเวนคืนพ้ืนที่ แต่ก็ไม่เกินกว่า               
ความตั้งใจที่จะดำเนินงาน เนื่องจากการพิจารณางบประมาณจำนวนมากนั้น เกินครึ่งของงบประมาณ
เป็นค่าเวนคืนที่ดิน อย่างไรก็ดี ในเรื่องมิติการเดินทางที่สมาชิกฯ มีความห่วงใย ทั้งการประชาสัมพันธ์   
ให้พ่ีน้องประชาชนหันมาใช้รถสาธารณะ และการประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง รวมทั้งขอความ
ร่วมมือไม่ให้มีการขนส่งสินค้าในช่วงเช้าและเย็น ทั้งนี้ จะนำข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ไปเข้าสู่การพิจารณา
ดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
       1.2.4  กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภัทรพงษ์  
ลีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี  ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจเเละสังคม   แต่เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบในวันที่  20 
กมุภาพันธ์ 2568 
                       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
                            สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะเรียงลำดับ ดังนี้ 
                                      1.3.1  กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยและ
ค่าชดเชยเยียวยา กรณีชุมชนริมทางรถไฟ ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง                      
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ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายวีรนันท์ ฮวดศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ขอนแก่น พรรคประชาชน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ท้ังนี้ รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้               
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เลื่อนมาจากการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 30 
มกราคม 2568) 
 1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง ติดตามการดำเนินการปรับปรุงระบบประตู
ระบายน้ำ และระบบระบายน้ำ การดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำ และ
ดำเนินการปรับปรุงคลองพร้อมอาคารประกอบ ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก   โดย นางสาวพิมพ์พิชชา 
ชัยศุภกิจเจริญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุ โลก พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม           
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 1.3.5  กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง ขอให้ยกเลิกประกาศเขตปฏิรูปที่ดินของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครอบคลุมทั้งอำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ และให้
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตามพ้ืนที่จริง  โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 1.3.2  กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง ปัญหาความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทู้ดังกล่าวขอเลื่อนออกไปก่อน 
 1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง เสนอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดย นายสมดุลย์ 
อุต เจริญ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัด เชียงใหม่  พรรคประชาชน  เป็ นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม                       
ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทู้ดังกล่าวขอเลื่อนออกไปก่อน 
   1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อยใน
จังหวัดภูเก็ต  โดย ว่าที่ ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภู เก็ต  
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทู้ดังกล่าวขอเลื่อนออกไปก่อน 
                          สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
                             ก่อนที่ประชุมฯ จะพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ขอนำระเบียบวาระ 
ที่ 3 และระเบียบวาระที่ 7.3 รวมทั้งเรื่องที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาก่อน  
                             ที่ประชุมเห็นชอบ  
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(3) รับรองรายงานการประชุม 
                         รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปี              
ครั้งที่หนึ่ง) 
                         - ครัง้ที่ 6 วนัพฤหัสบดีที ่18 กรกฎาคม 2567 
                         - ครัง้ที่ 7 วนัพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 
                         - ครัง้ที่ 8 วนัพฤหัสบดีที ่25 กรกฎาคม 2567 
                        ที่ประชุมรับรอง 
  (7) เรื่องอื่นๆ 

                        7.3 คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู 
และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568  
                         ที่ประชุมเห็นชอบ 
                        เรื่องที่ คณะกรรมาธิการขยายเวลาซึ่ งยังไม่ ได้บรรจุ ในระเบี ยบวาระ  คือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนี่องมาจาก
ปรากฏการณ์เอลนิญโญ ขอขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 
                         ที่ประชุมเห็นชอบ 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                        2.1 รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                       ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยลามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่  21 
มกราคม 2568 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                        ที่ประชุมรับทราบ 
                        2.2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566  
                        ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดลุบัญชีกำไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรับทราบต่อไป 
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                         สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น  
ต่าง ๆ อาทิ ทางธนาคารมีนโยบายรับมือการตั้งเพดานภาษีระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างไร                
เพราะหากส่งผลกระทบตอ่ผู้ผลิตและผู้ให้บรกิาร ธนาคารควรจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในประเทศ นอกจากนี้ สำหรับการใช้เอกสารประกอบและกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ควรใช้ช่องทาง
ออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการสร้างเครือข่าย  
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายสินเชื่อของธุรกิจไทย และสามารถตั้งสำนักงานตัวแทนการค้าในประเทศ 
คู่ค้าหลัก เพ่ือลดอุปสรรคทางการเงินสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออก รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถการ
ส่งออกโดยการทำคู่มือสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจน
วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของประเทศต่าง ๆ   

ที่ประชุมรับทราบ 
                       2.3 รับทราบรายงานประจำปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ                 
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                       กระทรวงมห าด ไทยได้ เสนอรายงานประจำปี เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติฃการผังเมือง พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 25667 เห็นชอบรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง                      
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา 
                        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น               
ต่าง ๆ อาทิ สัดส่วนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมในรายงานฉบับนี้มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานภาครัฐ แต่จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่พบว่าไม่ทราบการจัดประชุมดังกล่าว จึงตั้ง
ข้อสังเกตต่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานของหน่วยงาน ซึ่งประชาชนเองก็ต้องการเข้าไปสะท้อนและ
แสดงความเห็นต่อการจัดผังเมืองในพ้ืนที่เช่นกัน ส่วนระบบการตรวจสอบมีช่องทางให้ประชาชนเข้าไป
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองถึง 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ Line OA    
แต่กลับไม่พบแอปพลิเคชันให้ดาวนโ์หลดทัง้ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปี 2566 รวมทั้งยังไม่มีการรายงานผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนระบบติดตามและการจัดทำผังเมืองเป็นระบบภายใน หากเปิดเป็นระบบ
สาธารณะ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และสามารถมีส่วนร่วมในการจัดวางผังเมืองได้มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการจัดผังเมืองที่ดจีะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้
ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อแบ่งสัดส่วนจากเขต
ในเมืองทำให้พื้นที่ต่าง ๆ สามารถสร้างโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมไดม้ากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชุม 
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จัดผังเมืองในอำเภอต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอควรจะประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชน                 
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้    
       ที่ประชุมรับทราบ 
  (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
                         รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การบริหารจัดการและแนวทาง             
การแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568) 
                         นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
กล่าวรายงานผลการพิจารณาศกึษาญตัต ิเรื่อง การบริหารจัดการและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาล
และน้ำประปาทั้งระบบว่า ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ ดังนี้ 
                 1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ (นายอัครเดช 
วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
         2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา (นายอัครเดช วงษ์พิทักษโรจน์ เป็นผู้เสนอ) 

              3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหา 
น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ (นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เป็นผู้เสนอ) 
                        4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบ (นางสาวรภัสสรณ์ นิธะโมสถ เป็นผู้เสนอ) และได้มีมติ            
ให้ส่งคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เป็นผู้พิจารณาตามข้อบังคับการประชุม                  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา 90 วัน นั้น ต่อมา
คณะกรรมาธิการได้ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก 90 วัน โดยครบกำหนด
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาในวันจันทร์ที่  22 เมษายน  2567 ครั้งที่สอง ระยะเวลา 90 วัน                       
โดยครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 และครั้งที่สาม
ระยะเวลา 90 วัน ครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาศึกษาในวันเสาร์ที่  19 ตุลาคม 2567)                
โดยตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหาร
จัดการน้ำที่สำคัญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของพ้ืนที่ ป่าไม้                     
การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อุตสาหกรรม และการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  
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ส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำในขณะที่ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลและการให้บริการ
น้ำประปา ประกอบกับภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ร่วมรับรองวาระการพัฒนา                  
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)                   
ให้เป็นกรอบการพัฒนาของโลก เพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม               
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่  6 (SDG 6) ที่มุ่งเน้นการจัดการน้ำและสุขาภิบาล                 
อย่างยั่งยืน คือ ให้มีน้ำเพ่ือใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน             
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐและกลไกต่าง ๆ ของรัฐซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำบาดาลและ
น้ำประปาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนในประเทศและสอดคล้องกับ
การทำความตกลงในระดับนานาชาติ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลภาวะต่าง ๆ ประกอบกับ
ความต้องการบริโภคน้ำมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นความท้าทายของภาครัฐในการให้บริการน้ำ
สะอาดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ รายงานฉบับนี้ทำให้เห็นข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
อย่างครบถ้วนทั้งน้ำบาดาลและน้ำประปา รวมถึงสภาพน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นการสะท้อนคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสะท้อนปัญหาทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำประปาในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ขอชื่นชมรายงานฉบับนี้ที่มีการพิจารณา
ศึกษาอย่างรอบด้านและครบถ้วน นอกจากนี้ การมีคณะกรรมการเพ่ือดูแลน้ำดิบให้พอใช้เป็นความ
จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการ สมาชิกฯ มีข้อสงสัยว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หน่วยงานใด 
ทั้งนี้ สมาชิกฯ เสนอแนะว่าควรใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความรู้                  
ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ทุกบ้าน และมีจิตอาสาในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปา จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงและไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่ง 
    นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกพรรคการเมือง ที่มีข้อเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกันสนับสนุน
รายงานฉบับนี้ ซึ่งสภาเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปาและน้ำบาดาล และยังมีน้ำที่สำคัญคือ            
น้ำทางการเกษตรที่พ่ีน้องเกษตรกรประสบปัญหา อาทิ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง ดังนั้น ขอฝาก
สมาชิกทุกพรรคการเมืองช่วยกันขับเคลื่อน และสุดท้ายนี้ในนามกรรมาธิการก็หวังว่ารายงานฉบับนี้            
เป็นประโยชน์ให้กับรัฐบาลไปขับเคลื่อนในเรื่องน้ำประปาและน้ำบาดาลสะอาดให้กับพ่ีน้องประชาชน            
ได้ใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคต่อไป 
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  เมื่ อสมาชิกฯ  อภิ ปรายเสร็จสิ้ นแล้ ว  สมาชิกมี ความ เห็ น ไป ในทางเดี ยวกั น                  
ประธานฯ อาศัยอำนาจตามขอ้บังคับการประชุม ข้อที่ 88 ข้อ 105 วรรค 3 ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  
  (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
                        5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย  
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
               5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบค่าปรับในกฎหมายไทย  (นายพริษฐ์  วัชรสินธุ  เป็นผู้ เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 5.1 - 5.2 พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26            
ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568) 
               สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น           
ต่าง ๆ อาทิ สองญัตตินี้เป็นการนำกฎหมายที่ก้าวหน้ามาพิจารณา ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่สภาฯ             
นำหลักวิชาการทางกฎหมายมาพิจารณา โดยในทางวิชาการยังมีระบบ หลักการ และวิธีคิดแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ ซึ่งความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงนั้น คือความผิดที่ไปละเมิดในข้อห้ามของกฎหมาย 
อยู่ที่รัฐจะพิจารณาบทลงโทษอย่างไร โดยการปรับเป็นพินัยมีข้อดีคือจะไม่มีการบันทึกเป็นประวัติ          
โจทย์ใหญ่จึงอยู่ที่การแยกระหว่างความผิดร้ายแรงกับไม่รา้ยแรง การป้องปรามผู้กระทำความผิดโดยการ
ปรับจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีฐานะทางสังคมที่ดี จึงเห็นด้วยกับญัตติของนายพริษฐ์ ที่ให้ปรับตามฐานภาษี
ของแต่ละบุคคล แต่ปัญหาอยู่ที่ประเทศไทยยังไม่มีการเข้าระบบภาษีทั้งระบบ และกรณีที่เป็นนิติบุคคล
จะดำเนินการอย่างไร จึงขอให้คณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาศึกษาดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบ
และรอบด้านต่อไป   

    เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งให้คณะกรรมาธิการ            
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาศึกษา กำหนด
ระยะเวลา 90 วัน   
                    จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 19.03 นาฬิกา 

ปิดประชุมเวลา 19.03 นาฬิกา  

     ************************** 
                                                         จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 


